

คล้ายเคียด(หลวงพ่อดี)

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.ย. 2552

หลวงพ่อดีเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยรูปหนึ่ง และยังเป็นพระที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากวันหนึ่งหลวงพ่อดีออกบิณฑบาตได้พบกับทารกที่มีผู้ นำมาทิ้งไว้บริเวณหน้าวัด เมื่อพิจารณาแล้วเป็นเพศชาย ดังนั้นหลวงพ่อดีจึงได้อุปการะเด็กคนนั้นไว้ และได้ตั้งชื่อว่าเด็กชายจุกโดยหลวงพ่อดีได้อุปการะเลี้ยงดูอย่างดีพร้อมให้การอบรมสั่งสอนเด็กชายจุกอย่างดี จวบจนเด็กชายจุกมีอายุได้ 7 ขวบ เด็กชายจุกได้มาปรึกษาเกี่ยวกับหลวงพ่อดี

เด็กชายจุก : หลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีอายุได้ 7 ขวบแล้วผมคิดอยากจะทำบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ หลวงพ่อดีจะว่าอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี เอ็งจะได้ศึกษาเล่าเรียน และช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

หลังจากนั้นหลวงพ่อดีก็อนุญาตให้เด็กชายจุกบวช และได้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธานุชาจนครบทั้งสามเณรจุกมีอายุครบที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ สามเณรจุกจึงได้มาปรึกษากับหลวงพ่อดีอีกครั้ง

สามเณรจุก : หลวงพ่อครับ ขณะนี้กระผมก็มีอายุครบพอที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้แล้วผมจะมาปรึกษาหลวงพ่อดีว่าถ้าผมจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ หลวงพ่อดีจะว่าอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี จะต้องมีคนมาช่วยกันเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป

หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อดีแล้วสามเณรจุกก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาตลอดมา ต่อมาไม่นานพระภิกษุจุกเนื่องจากเป็นพระที่มีหน้าตาดี และมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดจึงเป็นที่หมายปองของหญิงสาวในหมู่บ้านหลายคน และหนึ่งในนั้นก็มีสาวชบาซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดี และมีความสนิทสนมชอบพอกับพระภิกษุจุกด้วยดี และได้ปรึกษากับพระภิกษุจุกว่าจะสึกออกมาเป็นฆราวาสเพื่อมาใช้ชีวิตโดยด้วยกัน พระภิกษุจุกจึงได้เดินทางมาปรึกษาหลวงพ่อดี

พระภิกษุจุก : หลวงพ่อครับตอนนี้ผมได้รู้จัก และชอบพอกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อชบา ถ้าหากว่าผมจะขอลากศิกษาจากพระเพื่อมาใช้ชีวิตคู่กับสาวชบา หลวงพ่อดีจะว่าอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี เอ็งจะได้รู้จักชีวิตทางโลกได้ดียิ่งขึ้น

หลังจากนั้นพระภิกษุจุกก็ได้ลาสิกขาเป็นฆราวาสและใช้ชีวิตครองเรือนร่วมกับสาวชบาตามความประสงค์จนกระทั่ง มีลูกด้วยกัน 1 คน เนื่องจากที่ติดจุกบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรทำให้ไม่มีความรู้ทางโลก และไม่มีกิจการงานทำ และที่ติดจุกได้ไปพบกับพวกนักเลงหัวไม้ และวันหนึ่งเพื่อนของที่ติดจุกได้มาชวนไปปล้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเข้าที่ติดจุกจึงได้มาปรึกษากับหลวงพ่อดี

ที่ติดจุก : หลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีฐานะยากจนมากและมีเพื่อนคนหนึ่งเขามาชวนไปปล้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่ง

หลวงพ่จะว่าอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี เอ็งจะได้รู้จักชีวิตในคุกในตารางดีขึ้น

หลังจากนั้นทิดจุกและเพื่อกี้ได้ร่วมกับเพื่อนเข้าปล้นบ้านเศรษฐีและปรากฏว่าทิดจุกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้และถูก
ลงโทษได้การติดคุก 10 ปี

เมื่อทิดจุกติดคุกปรากฏว่าภรรยาที่มีสามีใหม่พร้อมหอบลูกไปอยู่กับสามีใหม่ด้วยเมื่อทิดจุกที่อยู่ในคุกทราบข่าว
ก็มีความเครียดแค้นหลวงพ่อดีเป็นอย่างมากถึงขั้นที่คิดจะทำอะไรกับหลวงพ่อดีไม่
ยอมหม่อมปราม ดังนั้นถ้าออกไปจากคุกใดเมื่อไรจะต้องไปฆ่าหลวงพ่อดีให้ได้ 10

ปีต่อมาเป็นวันที่ทิดจุกได้รับอิสรภาพออกมาจากคุกเป็นวันแรกด้วยความแค้นที่ยังไม่หาย 10

ปีที่รอคอยจะต้องฆ่าหลวงพ่อดีให้ได้ที่ยุ่ยงสงเสริมให้ทิดจุกไปปล้น

และถูกจับติดคุกจนครบครวัตรต้องลมหสลายเมื่อออกจากคุกใดทิดจุกก็ได้ไปซื้อมีด และลับมีดให้คมๆ

เพื่อหวังจะนำไปฆ่าหลวงพ่อดี

วันรุ่งขึ้นทิดจุกก็รีบเดินทางมาที่วัดโดยมีความคิดว่าจะอย่างไรเสียก็ต้องฆ่าหลวงพ่อดีให้ได้

เมื่อมาถึงวัดทิดจุกก็เฝ้ามองเห็นหลวงพ่อดีกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ตึกจึงตะโกนด้วยความโกรธว่า

ทิดจุก : หลวงพ่

หลวงพ่เป็นพระภาษาอะไรทำไมตอนที่ผมไปปล้นเศรษฐีหลวงพ่ไม่ห้ามผมทำไมจึงบอกว่าการปล้นดี

นี่เห็นไหมครบครวัตรของผมต้องลมหสลายเป็นเพราะหลวงพ่คนเดียวเท่านั้นวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตหลวงพ่หลวงพ่จะ
จะว่าอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี อาตมาก็อายุมากแล้วจะได้สิ้นเวรสิ้นกรรมเสียที

ด้วยความแค้นทิดจุกจึงเดินเข้าไปใกล้พร้อมทั้งเงื้อมือในมือจะฟันที่คอหลวงพ่อดี
ปล้นสำนักชีวิตของทิดจุกก็นึกได้ว่าหากไม่มีหลวงพ่อยู่การละเลียงดูเราแล้วเราก็คงจะเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทารก
และเมื่อรอนึกดูดี ๆ แลวที่หลวงพ่พูดออกมาทุกครั้งก็เป็นปริศนาธรรมที่เราเองไม่ได้นึกคิดเอง

เมื่อคิดได้ดังนั้นทิดจุกจึงลดมีดที่ตั้งใจจะฟันหลวงพ่ลงแล้วกล่าวกับหลวงพ่ว่า

ทิดจุก : หลวงพ่ครับนี่ถ้าไม่มีหลวงพ่ผมคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้
และคำพูดของหลวงพ่ก็เป็นปริศนาธรรมเพียงแต่กระผมไม่ทันได้คิดเองเนื่องจากกระผมเง่เง่าไม่เข้ามาจในคำสั่งสอน
ของหลวงพ่ดังนั้นผมจะไม่ฆ่าหลวงพ่แล้ว และหลวงพ่จะอย่างไร

หลวงพ่อดี : เออดี.....กูจะได้อยู่ต่อ

จบจ้ะ (หากผิดพลาดก็ขออภัย)